

SP 3.8 กระบวนการการฐานทัพ

SSP 3.8.1 กระบวนการปกครองที่ดิน

กระบวนการย่อย 3.8.1.7 การอนุญาตให้ประชาชนจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ประชาชนได้รับใบอนุญาตให้จับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวน โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน (ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ)ที่ 4/54 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน) แล้วว่าผู้ที่จับจองที่ดินในเขตทรงสงวน ได้จับจองที่ดินในพื้นที่ ที่ไม่ใช่เขตภูเขาหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		ประชาชนยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตจับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนกับ กอท.ฐท.สส.	60 วัน	คำสั่ง ทร.(เฉพาะ)ที่ 4/54 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน	แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส./คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน
2		คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน โดย รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นประธาน ผอ.กบ.ฐท.สส. เป็นกรรมการ และ ผอ.กอท.ฐท.สส. เป็นเลขานุการฯ เชิญกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการต่างๆในพื้นที่ (นายอำเภอ / ที่ดิน/ป่าไม้ ฯลฯ) ประชุมพิจารณาการขอรับใบอนุญาตจับจองฯ	1 วัน		คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน/ ผอ.กอท.ฐท.สส. เป็นเลขานุการ
3		คณะกรรมการฯ (โดย ผอ.กอท.ฐท.สส. และเลขานุการ) เสนอรายงานผลการประชุมพิจารณาไป ทร. โดยตรง ทร. (โดย สรณ.ทร.) จะจัดทำเอกสารใบอนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนเมื่อ รอง เสธ.ทร. (ฝกบ.) ลงนามอนุญาต แล้วส่งต้นเรื่องกลับให้ ฐท.สส. แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส.ส่งเอกสารให้ กบ.ฐท.สส. กบ.ฐท.สส.ส่งเอกสารให้แผนกการฐานทัพฯ	60 วัน	คำสั่งมอบอำนาจ ผบ.ทร.	ทร. /สรณ.ทร.

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
4		แผนการฐานทัพบก สรุปรายละเอียดที่ ทร.อนุญาตให้ประชาชนจับจองที่ดินทรงสวางน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ กอท.ฐท.สส. ดำเนินการส่งมอบใบอนุญาตให้ ประชาชนต่อไป	3 วัน		ทน.การฐานทัพบก
5		เสนอผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส./ รอง เสธ.ฐท.สส.(2) เสธ.ฐท.สส. และ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) ลงนามแล้วสำนักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องกลับให้ กบ.ฐท.สส. กบ.ฐท.สส. ส่งเอกสารต่อให้แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องให้ กอท.ฐท.สส.และสำเนาเรื่องส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง	3 วัน	คำสั่ง ฐท.สส. ที่28/2560 เรื่องมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ฐท.สส.	รอง ผบ.ฐท.สส.(2)
6		กอท.ฐท.สส.(คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสวางน)จัดส่งใบอนุญาตให้ประชาชนประชาชนได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายว่าได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนั้นได้	15 วัน		ผอ.กอท.ฐท.สส.
		รวมระยะเวลา (วันราชการ)	142 วัน		

จัดทำเมื่อ มี.ค. 59 โดย พ.จ.อ.อนาวรณ รุ่งวงษ์ น.ต.จ่านงค์ หะรารักษ์ (ทน.แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส.) น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ
 ปรับปรุงเมื่อ พ.ค. 61 โดย พ.จ.อ.อนาวรณ รุ่งวงษ์ น.ท.ณัฐพล ปิ่นเกตุ น.ท.จ่านงค์ หะรารักษ์ น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ